



ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค)

ตามประกาศรับสมัครสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒ (กลุ่มงานเทคนิค) โดยระบุในข้อ ๓.๓ (ผนวก ง.) สำหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีที่เป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลทั่วไป ซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือราชการตำรวจ ปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ระบุในผนวก ง. ท้ายประกาศรับสมัครกำหนด โดยให้ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษมายื่นด้วยตนเองที่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบมายื่นหลักฐานเอกสารขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ รวมจำนวน ๑ ราย

บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามคำสั่ง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พิจารณาข้อมูลตามเอกสารของผู้มายื่นขอรับสิทธิดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครสอบไม่ได้เป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่กรรม ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แต่อย่างใด จึงขอประกาศว่าไม่มีผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์และสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลตำรวจตรี

(พรชัย ชันดี)

รองผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร